

Huyện Mỹ Lộc (Nam Định): Nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

04:30 13/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Nhằm đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phát triển đối tượng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện (BHTN).



Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Lộc tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế cho người dân.

Để phát triển đối tượng tham gia, BHXH huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ trên hệ thống đài phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn, qua pa-nô, biểu ngữ, băng rôn; tại các doanh nghiệp, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn; phát hành tờ rơi, tập gấp; trên fanpage, facebook, zalo, Youtube...

BHXH huyện thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức đối thoại, tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ, hội viên, người lao động trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền nêu bật vai trò của BHXH, BHYT trong phát triển kinh tế và đảm bảo

an sinh xã hội; lợi ích người dân và cộng đồng khi tham gia BHXH; cách thức tham gia BHYT; chính sách ưu đãi khi tham gia BHXH tự nguyện; chế độ trợ cấp BHTN trong các doanh nghiệp... Cùng với đó, UBND huyện giao kế hoạch chỉ tiêu phát triển BHYT cụ thể ở từng nhóm đối tượng cho từng địa phương; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền với tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn.

Trong công tác thu BHYT, BHXH tự nguyện, BHXH huyện tổ chức khảo sát cơ sở, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên các đại lý thu ở các trạm y tế, bưu điện, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn, từ đó số lượng và chất lượng các đại lý thu trên địa bàn huyện được nâng lên. Để phục vụ người dân tốt hơn, BHXH huyện Mỹ Lộc tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, triển khai giao dịch điện tử trong đăng ký đóng BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ I-Van triển khai phần mềm kê khai BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) đến tất cả các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Với các giải pháp đồng bộ, đến tháng 8/2023, toàn huyện có 65.067 người tham gia BHYT; 6.070 người tham gia BHXH bắt buộc; 951 người tham gia BHXH tự nguyện; 5.589 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp... Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, hết tháng 8/2023, toàn huyện có 63.030 người có thể dùng CCCD thay thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, đạt tỷ lệ xác thực 98,75%.

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người có thẻ BHYT được khám, chữa bệnh thuận tiện, nhanh chóng, BHXH huyện phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn cải tiến thủ tục, quy trình tiếp đón người bệnh thuận lợi, không để bệnh nhân phải chờ lâu, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Nhiều cơ sở khám, chữa bệnh đã đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ. Cùng với việc tích cực áp dụng khoa học, công nghệ y học mới trong khám, chẩn đoán, điều trị, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc tăng cường đầu tư trang bị một số thiết bị hiện đại như: máy siêu âm, máy nội soi, máy chụp Xquang, máy xét nghiệm sinh hóa...

Bên cạnh đó, trung tâm luôn quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên y tế như: cử cán bộ, nhân viên y tế đi tập huấn, đào tạo chuyên sâu về tay nghề, chuyển giao kỹ thuật mới tại các bệnh viện tuyến Trung ương. Trung tâm đã triển khai thực hiện kế hoạch “Cải

tiến chất lượng bệnh viện”; đơn giản hóa các thủ tục hành chính xây dựng văn hóa công sở, nâng cao ý thức, văn hóa ứng xử giao tiếp trong khám, chữa bệnh. Với các giải pháp thiết thực, Trung tâm đã từng bước nâng cao năng lực, thực hiện đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật thuộc tuyến và một số dịch vụ kỹ thuật tuyến trên, chất lượng, hiệu quả điều trị, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong huyện.

Bên cạnh những kết quả tích cực, tình trạng chậm, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Mỹ Lộc vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến đời sống và quyền lợi của người lao động. Một số doanh nghiệp vẫn tiếp diễn nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Một số doanh nghiệp đã đăng ký thành lập nhưng không có trụ sở làm việc; thành lập nhưng không hoạt động hoặc hoạt động trong thời gian ngắn rồi giải thể, do vậy chủ sử dụng cũng không tham gia BHXH cho người lao động hoặc không tham gia BHXH hết số người lao động đang làm việc tại đơn vị.

Đến tháng 8/2023, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trên địa bàn huyện trên 7,6 tỷ đồng. Để khắc phục tình trạng nợ đọng các khoản bảo hiểm, BHXH huyện thường xuyên đôn đốc, trực tiếp xuống làm việc với đơn vị sử dụng lao động để nghị nộp tiền hoặc cam kết lộ trình nộp tiền để giảm số nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý các đơn vị nợ đọng ảnh hưởng đến kế hoạch thu và quyền lợi người lao động.

Thời gian tới, BHXH huyện Mỹ Lộc tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời, đúng đối tượng; nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, giải quyết kịp thời và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động hưởng các chế độ BHXH. Thực hiện chặt chẽ quy trình giám định trong công tác khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng và quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Tăng cường công tác kiểm tra, duy trì kỷ cương hành chính, thực hiện chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/my-loc-nam-dinh-nhieu-giai-phap-phat-trien-doi-tuong-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te>